



เทคนิคกระป๋อง ฉบับที่ 19

ประจำเดือน ตุลาคม 2556

ถ.ท่าเรือ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทร. 0 7561 1797 เว็บไซต์ www.kbtc.ac.th



เตรียมความพร้อมจัดงานประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 24



วันที่ 25 ตุลาคม 2556 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2556 ในการจัดงานครั้งนี้ นายศิวกรรณ์ เองจ๋วน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ได้มุ่งเน้นเรื่องการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน การจัดกิจกรรม การจัดนิทรรศการต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษาทั่วภาคใต้ อีกทั้งยังเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าของบ้านที่ดีในการต้อนรับและการบริการด้านต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับวิทยาลัยฯ และจังหวัดกระบี่ จึงขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหน่วยงานภายนอก ในการจัดงานครั้งนี้ และขอเชิญร่วมงาน...

งานการประชุมวิชาการ องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย


เชิญ
ร่วม

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2556

ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2556

ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยมีกิจกรรมดังนี้

- ❖ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชา วนิชยกรรม อุตสาหกรรม คหกรรม ศิลปกรรม การท่องเที่ยว และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ❖ การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน อาทิ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง/สากล ประกวดดนตรีไทย โฟล์คซองของคนพันธุ์R ประกวดมารยาทไทย การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน/ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย ตอบปัญหาทางวิชาการ เล่านิทานพื้นบ้าน ฯลฯ
- ❖ การประชุมองค์การวิชาชีพทุกประเภทวิชาทั่วภาคใต้
- ❖ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่กว่า 400 ชิ้น
- ❖ นิทรรศการ นักเรียน/นักศึกษา/สถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม
- ❖ นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
- ❖ นิทรรศการประชาคมอาเซียน 
- ❖ นิทรรศการวรรณคดียาเสพติด ฯลฯ

➔ บริการฝึกอาชีพระยะสั้น
108 อาชีพ

➔ บริการซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ
และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

บริการ
ฟรี!

ผู้สนใจทุกท่าน
ผู้สนใจทุกท่าน



องค์การวิชาชีพยุคใหม่
ห่างไกลบาเสตติด
เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม
มีพร้อมทักษะความรู้
สู่ผู้นำอาเซียน

รอบรู้ วิทยาลัย

ต้อนรับเปิดภาคใหม่

วันที่ 14 ตุลาคม 2556 นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ต้อนรับเปิดภาคเรียนใหม่ ให้ตั้งใจในการพัฒนาตนเองในทุกด้าน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันสู่สากล อีกทั้งเป็นคนดี มีจิตอาสา มีระเบียบวินัย ให้ยึดหลักคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ชยันต์ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ ผนวกกับสติปัญญา แล้วนำไปพัฒนาสังคม ตลอดจนเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ พร้อมทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รู้พอ รู้ทัน กล้าเผชิญกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้.



ต้อนรับคณะกรรมการจากมาเลเซีย



วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินการสอบและมาตรฐานการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จากกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย จำนวน 14 ท่าน ซึ่งเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา และการจัดทำงานการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา.

ศึกษาดูงาน...เติมเต็ม มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนา

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานภาคอีสาน สาธารณรัฐประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน ช่วงปิดภาคเรียน ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ให้มีความรู้ มีทักษะและประสบการณ์ที่ดี



สามารถบริหารจัดการงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ นวัตกรรมใหม่ ๆ จากการไปศึกษาดูงาน แล้วนำความรู้ ประสบการณ์กลับมาประยุกต์ใช้กับงานและการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเป็นขวัญกำลังใจให้ทุกคนได้ช่วยกันสร้างสรรค์พัฒนางานต่อไป

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกกรอบสาม

วันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2556 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ได้รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกกรอบสาม (สมศ.) ผลการประเมินด้านผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี, ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง, ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารสถานศึกษา, ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา, การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพ, การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน, การพัฒนาคุณภาพครู **อยู่ในระดับ ดีมาก** ผลการประเมินด้านผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ, ผลการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งเสริม การพัฒนาทักษะของผู้เรียน, ผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ, ผลการบริหารความเสี่ยง, ผลการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ, ผลการพัฒนาตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดเน้นหรือจุดเด่นของสถานศึกษา, การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้, การสร้างการมีส่วนร่วมและการขยายโอกาสทางการศึกษา **อยู่ในระดับ ดี** ผลการประเมินด้านผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน, ผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ **อยู่ในระดับ พอใช้** สรุปผลการประเมินโดยรวม **เฉลี่ย 4.37** **อยู่ในระดับ ดี** ฝ่ายบริหารต้องขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ที่ให้ความร่วมมือและช่วยกันสร้างสรรค์พัฒนางาน.

ผลงานรางวัลชื่อ

สร้างสรรค์นวัตกรรม นำความรู้สู่ชุมชน

คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ทุกคน กับ ครูนิกร วรภักดี, ครูอารมย์ วรภักดี, ครูสุจนา ไชยรัตน์, นายตะวันชัย เกื้อไข, นายธิยุทธ เทพวาที และนายวิทยา ช่วยการ นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ซึ่งได้รับ **รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2** ผลงาน **"ลูกกลิ้งรีดสายไฟ"** โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) ครั้งที่ 13 Thailand Innovation Awards (TIA) 2013 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอแสดงความยินดี

